
sþ. 750. Fyrirspurn [326. mál]
til menntamálaráðherra um almenningsbókasöfn.

Frá Ólafi G. Einarssyni.

1. Hvaða starf hefur verið unnið við undirbúning löggjafar um almenningsbóka-
söfn?

~. Er þess að vænta, að frumvarp um þetta efni verði lagt fyrir yfirstandandi
þing?


